



สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครทุน โครงการทุนฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัยต่างประเทศ ประจำปี 2555

ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรเปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จะดำเนินการคัดเลือกนักวิจัยหรือนักวิชาการด้านการเกษตรเพื่อรับทุนโครงการฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัยต่างประเทศ จำนวน 15 ทุน ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สวก. ทั้งที่มีการจัดทำในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ เน้นหัวข้อที่สร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตร หรืองานวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์มีระยะเวลาการฝึกอบรม ไม่เกิน 6 เดือน ต่อหลักสูตร การปฏิบัติการวิจัย ระยะเวลาไม่เกินปี ต่อหลักสูตร

ดร.พีรเดช กล่าวต่อไปว่า คุณสมบัติของผู้สมัครทุนฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย มีดังนี้ 1) เป็นนักวิจัยในโครงการวิจัยของ สวก. หรือเคยได้รับทุนวิจัยในโครงการวิจัยของ สวก. หรือ 2) เป็นนักวิชาการ/นักวิจัยในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก และมีผลงานวิจัยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือ 3) เป็นนักบริหารงานวิจัย หรือผู้อำนวยการ หรือผู้เชี่ยวชาญ ที่มีบทบาทในการดูแลโครงการวิจัยในลักษณะชุดโครงการ (Project) หรือรับผิดชอบในลักษณะของการบริหารงานวิจัย 4) มีอายุเกิน 50 ปี 5) กรณีการปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ต้องมีชื่อ นักวิจัยที่ปรึกษา (Research mentor) ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หรือในสถาบันวิจัยในต่างประเทศประกอบการยื่นรับสมัครทุนปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศด้วย (ถ้ามี) 6) ผู้สมัครจะต้องหาสถานที่ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยให้ได้ก่อนจะสมัครทุน หรืออยู่ระหว่างการตอบรับ ทั้งนี้ การปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศต้องมีจดหมายรับรองจากนักวิจัยที่ปรึกษา หรือคณบดี อธิการบดีของมหาวิทยาลัย หรือผู้อำนวยการ หัวหน้าของหน่วยงานวิจัยนั้นๆ ซึ่งผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 โดยสามารถส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเองที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เลขที่ 200361 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาทุน สวก. จะแต่งตั้งคณะทำงานอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตรคัดเลือกทุนฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัยต่างประเทศ พิจารณารายละเอียด ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ทั้งในด้านวิชาการ ค่าใช้จ่าย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกำไร (ในกรณีที่มีการฝึกอบรม หรือปฏิบัติ วิจัย) โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลผู้ได้รับทุน กำหนดให้ผู้รับทุนรายงานผลความก้าวหน้าของการนำผลการฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศไปใช้ประโยชน์ในเชิงการเกษตรและเชิงพาณิชย์ (ถ้ามี) ด้วยเอกสารทุก 6 เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจากกลับจากฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

เมื่อผู้รับทุนฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัยจบหลักสูตรแล้วจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานต้นสังกัดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน และต้องมีการจัดทำรายงานการฝึกอบรม หรือผลปฏิบัติการวิจัยเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งนี้ หากผลงานวิจัยสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือจดสิทธิบัตรได้ ผู้รับทุนต้องระบุแหล่งให้ทุน และแจ้งให้ทราบด้วย หากผู้รับทุนผิดสัญญาการรับทุน หรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ หรือรับราชการตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้กับหน่วยงานต้นสังกัดหรือ สวก. ต้องชดใช้ทุนที่ได้รับระหว่างฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย กับให้ใช้เงินอีก

จำนวนหนึ่งเท่ากับจำนวนทุนเป็นเบี้ยปรับแล้ว ด้วย กรณีผู้ได้รับทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย กลับมาแล้วปฏิบัติหน้าที่ ไม่ครบตามสัญญา ก็ให้ลดเงินทุนที่จะต้องชดใช้ลงตามส่วน

ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของ www.arda.or.th หัวข้อ “สมัครทุนฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย” หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักสนับสนุนงานวิจัย โทร.2579-7435 ต่อ 3213 -5